

**แนวทางการคัดเลือก “คนดี ศรี ปก. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕” ของหน่วยงานในสังกัด
ส่วนกลาง และศูนย์ ปก. เขต**

๑. แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือก “คนดี ศรี ปก.” ภายในหน่วยงาน และจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน ๒ คน (ข้าราชการ ๑ คน พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ ๑ คน) เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก

๒. ให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกกรอกข้อมูลแบบประวัติ (แบบ ๑) และให้หัวหน้าหน่วยงานลงนามรับรอง ทั้งนี้ หากเสนอชื่อหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก/กอง ให้ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปเป็นผู้ลงนามรับรอง

๓. ให้หัวหน้าหน่วยงานประเมินผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกตามแบบประเมิน (แบบ ๒)

๔. ให้คัดเลือกหน่วยงานภาคีเครือข่ายผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ประสานงานราชการ/หน่วยงานขององค์กร ภาครัฐ และเอกชนอื่นๆ ที่ร่วมบูรณาการการปฏิบัติงานกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตอบแบบประเมินการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล (แบบ ๓) จำนวน ๔ คน หรือ ๔ ชุด เมื่อตอบเสร็จแล้วให้ผู้ตอบใส่ซองปิดผนึกพร้อมเซ็นชื่อกำกับ ส่งให้หน่วยงานรวบรวมแบบประเมิน (แบบ ๓)

๕. ให้เพื่อนร่วมงานประเมินผู้ได้รับการเสนอชื่อตามแบบประเมิน ๓๖๐ องศา (แบบ ๔) โดยให้เพื่อนร่วมงานในสังกัดกลุ่ม/ฝ่าย ภายในหน่วยงานตอบแบบประเมิน จำนวน ๔ คน หรือ ๔ ชุด ต่อหนึ่งกลุ่ม/ฝ่าย และให้ผู้ตอบใส่ซองปิดผนึกส่งให้หน่วยงานรวบรวมแบบประเมิน (แบบ ๔)

๖. เมื่อดำเนินการตามข้อ ๑ - ๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รวบรวมแบบประเมิน ๑ - ๔ และเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก พร้อมสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ ส่งไปยังกลุ่มงานจริยธรรม ภายในวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

อนึ่ง สำหรับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทุกเขต นอกจากจะดำเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้คณะทำงานฯ ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในเขตการรับผิดชอบ โดยให้พิจารณาจากแบบประวัติและแบบประเมิน (แบบ ๑ - ๔) ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดส่งให้ รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่คณะทำงานฯ เห็นชอบเป็นส่วนประกอบในการพิจารณา และคัดเลือกให้ได้จำนวน ๒ คนต่อหนึ่งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต โดยแบ่งเป็นข้าราชการ จำนวน ๑ คน ลูกจ้าง/พนักงานราชการ จำนวน ๑ คน ทั้งนี้รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการระหว่างสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ได้แจ้งให้จังหวัดทราบด้วยแล้วหากมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ถูกเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก ให้ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตที่รับผิดชอบในพื้นที่ลงนามรับรอง โดยกำหนดให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ภายในวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
